

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2023



Ngày 24/4/2023 đã diễn ra Ngày chính hội của Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” năm 2023 (UNC2023). Đây là hoạt động khoa học thường niên của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Với mong muốn hội tụ và kết nối được rộng rãi hơn các học giả, giảng viên, giáo viên trong và ngoài nước, hội thảo năm nay được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp tại trường và trực tuyến qua nền tảng Zoom. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Đề án

Ngoại ngữ Quốc gia, các nhà tài trợ, các trường đại học, học viện và các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, quản lý đối tác trong và ngoài nước, lãnh đạo và cán bộ, giảng viên, giáo viên Trường Đại học Ngoại ngữ, cùng đông đảo giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong và ngoài nước. Các nội dung, chủ đề phong phú mà các đại biểu cùng đọc, cùng lắng nghe và trao đổi tại Ngày chính hội này và qua 346 bài tóm tắt trong kỷ yếu số, 120 bài toàn văn trong Kỷ yếu bản in dày hơn 1.200 trang đã góp phần đem lại những kiến thức,

những trải nghiệm thực sự bổ ích và niềm say mê, hứng khởi đối với không chỉ công tác nghiên cứu khoa học, mà trong mọi công việc chúng ta đang cùng chung tay góp sức. Tất cả đều thể hiện tinh thần của UNC2023 là

“Hội tụ – Kết nối – Truyền cảm hứng”, Hiệu trưởng khẳng định. Ngoài phiên toàn thể, các đại biểu đã có cơ hội tham gia và lắng nghe báo cáo, trao đổi tại 24 tiểu ban song song với 323 báo cáo được lựa chọn trình bày.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ cho biết qua một số năm tổ chức, UNC đã trở thành một thương hiệu của Nhà trường, hàng năm luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, các thầy cô giáo ở các cấp bậc giáo dục và các đại biểu trên khắp cả nước. UNC2023 đã thật sự mang lại sự bùng nổ, cùng nhiều báo cáo hấp dẫn và sâu sắc, cung cấp nhiều phương thức tiếp cận sâu rộng, những hướng đi và giải pháp mới cho những vấn đề giáo dục hiện hữu trong thời đại hiện nay.